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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการด าเนินการ ชดุที่ 27 

ครั้งที่ 9/2566 (พิเศษ) วันที่ 4 ตุลาคม 2566 
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 1 อาคาร 3 เวลา 09.30 น.  

 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายเสรี  ปรัชญกุล  ประธานกรรมการ 
2. นายภาคภูมิ ฉ ่าทวี            กรรมการด าเนินการ 

 
กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

1. ร้อยโทสุพจน์ ใช้บางยาง                    รองประธานกรรมการ  
2. นายสุชาติ โชติกธีรกุล            กรรมการด าเนินการและเหรัญญิก 
3. นายวัลลภ   กิตติวิวัฒน์  กรรมการด าเนินการ 
4. นายวิเชียร ปัญญาวานิชกุล  กรรมการด าเนินการ 
5. นายสมปอง ด ารงอ่องตระกูล  กรรมการด าเนินการ 
6. นายชาติชาย ภุมรินทร์            กรรมการด าเนินการ 
7. นายพีระพล ปูรณะโชติ  กรรมการด าเนินการ 
8. นายมิ่งศิษฐ์ ศุภธาเสฏฐ ์  กรรมการด าเนินการ 
9. นายจีรวัฒน์ นันทวรเวช  กรรมการด าเนินการ 
10. นายสมชาย อักษรภักดิ์       กรรมการด าเนินการ 
11. นายวิรัช  วังจันทร์   กรรมการด าเนินการ 
12. นายสเฐียรพงศ์ ฤทธิเรืองเดช            กรรมการด าเนินการและผู้ช่วยเลขานุการ 
13. นายรณภา ทองโปร่ง  กรรมการด าเนินการและเลขานุการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสิทธิพันธ์ เลาหโรจน์กุล  ผู้จัดการ สอ.กฟภ. 
2. นางสาวปณาลี อุดมทรัพย์  รองผู้จัดการ สอ.กฟภ. 
3. นางสาวอุไร คชรินทร์  ผู้ช่วยผู้จัดการ สอ.กฟภ. 
4. นางสวรรณ วิจิตรสุข   ผู้ช่วยผู้จัดการ สอ.กฟภ. 
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ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธาน เนื่องจากนายทะเบียนสหกรณ์ได้มีประกาศก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์    
โดยก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากทุกประเภทได้ไม่เกินร้อยละ 3.75 ต่อปี จึงได้มีการจัดประชุมเร่งด่วน    
เพ่ือด าเนินการตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ ์
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาะที่  2    เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
     -       ไม่มี        - 

 
ระเบียบวาะที่  3   เรื่อง สืบเนื่อง 

   -       ไม่มี        - 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง เพื่อทราบ 

   -       ไม่มี        - 
 
ระเบียบวาะที่  5   เรื่อง เพื่อพิจารณา 
เรื่องที ่5.1    พิจารณาปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พเิศษสุขเกษียณและเงนิฝากประจ าเพิ่มพูน 
เลขานุการ  

1. เรื่องเดิม 
    ตามประกาศ สอ.กฟภ. ที่ 13/2565 ลว. 20 เมษายน 2565 และ ที่ 19/2565 ลว. 6 มิถุนายน 

2565 ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากประเภทเงินฝากประจ าเพ่ิมพูนและเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสุข
เกษียณ ตามล าดับจากเดิมอัตราร้อยละ 3.75 ต่อปี คงเหลืออัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี เพ่ือให้เป็นไป
ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ก าหนด ในส่วนของอัตราเงินฝากประเภทอ่ืน 
และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยังคงอัตราเดิม นั้น 

 
2. ข้อมูล 

     2.1. ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ลงวันที่ 28 กันยายน 2566 เรื่อง ก าหนดอัตราดอกเบี้ย
เงินรับฝากของสหกรณ์ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการเงินของคณะกรรมการนโยบายการเงินและระดับ
อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของธนาคารพาณิชย์ในปัจจุบัน อันจะท าให้สหกรณ์มี ต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม 
เพ่ือความสมดุลและเสถียรภาพของระบบสหกรณ์โดยรวมของประเทศในระยะยาว จึงให้สหกรณ์และชุมนุม
สหกรณ์ทุกประเภทก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากทุกประเภทได้ไม่เกนิร้อยละ 3.75 ต่อปี 
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              2.2 รายละเอียดเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ และเงินฝากประจ าเพ่ิมพูน ณ วันที่ 30 
กันยายน 2566 
ประเภท จ านวน

บัญชี 
จ านวนเงินรวม ดอกเบี้ยอัตรา

ร้อยละ 3.50 ต่อ
เดือน 

ดอกเบี้ยอัตรา  
ร้อยละ 3.75 ต่อ

เดือน 

ดอกเบีย้ต้องจ่าย
เพ่ิมต่อเดือน 

ออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ 6,678 12,505,622,879.13 35,975,079.52 38,544,728.05 2,569,648.54 

ประจ าเพ่ิมพูน 2 209 41,884,096.95  129,094.81 0 

ประจ าเพ่ิมพูน 3 564 57,580,656.00 165,642.98  0 

  
   2.3 ผลดีและผลเสียของการปรับอัตราดอกเบี้ย 
                  ผลดี     - เป็นการช่วยเหลือสมาชิกผู้เกษียณให้ได้รับดอกเบี้ยเพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ 0.25 
                  ผลเสีย  – สหกรณ์มีรายจ่ายเพิม่ข้ึนต่อเดอืน ประมาณ 2,569,648.54 บาท ต่อเดือน                         
                            - ท าให้ก าไรสุทธิปี 2566 ลดลงจ านวน 7,708,945.62 บาท ( 3 x 2,569,648.54) 
 

3. ข้อพิจารณา 
     จากข้อมูลดังกล่าว เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ และสอดคล้องกับสมาชิกที่มี
การเรียกร้องขอให้สหกรณ์ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เนื่องจากสมาชิกเกษียณอายุส่วนใหญ่ มีรายได้จาก
ดอกเบี้ยเงินฝากที่น าฝากไว้กับสหกรณ์ในการด ารงชีพ  ฝ่ายจัดการจึงเห็นควรน าเสนอคณะกรรมการ
ด าเนินการเพือ่พิจารณาปรับดอกเบี้ยเงินรับฝาก ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ดังนี้ 

1. ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ าเพ่ิมพูนจากเดิมอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี เป็นอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 ต่อปี ส าหรับสมาชิกที่เปิดบัญชีนับถัดจากวันที่ประกาศ ส่วนสมาชิกที่เปิดไว้ก่อนแล้ว 
ยังคงได้รับอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่เปิดบัญชีครั้งแรก 

2. ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณจากเดิมอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี
เป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 ต่อปี นับถัดจากวันประกาศ 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา   

 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการ 
คุณพีระพล เห็นด้วย เนื่องจากเมื่อนายทะเบียนประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก ทางสหกรณ์
ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากอย่างเร่งด่วน ดังนั้นเมื่อมีการปรับเพ่ิมอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก สหกรณ์ 
ก็สมควรด าเนินการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากอย่างเร่งด่วนเช่นเดียวกัน แต่สิ่งที่ไม่เห็นด้วยคือ ในเงินฝาก
ประจ าเพ่ิมพูนนั้น การคิดอัตราดอกเบี้ยเพ่ิมขึ้นเพียงแค่ผู้ที่เปิดบัญชีหลังจากวันประกาศเท่านั้น อาจจะเกิด
ความไม่เท่าเทียมกับสมาชิกท่ีเปิดบัญชีก่อนหน้า 
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ประธาน  ในส่วนของเงินฝากประจ าเพ่ิมพูน ไม่สามารถด าเนินการปรับอัตราดอกเบี้ยให้สมาชิกทุกคน
เท่ากัน เนื่องจากโปรแกรมไม่สามารถค านวณได้ ต้องมีการตัดช่วงคิดอัตราดอกเบี้ยเก่าให้ครบตามสัญญาก่อน 
จึงจะสามารถปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยใหม่ได้  
 
คุณสมชาย เห็นด้วย ว่าในส่วนเงินฝากประจ าเพ่ิมพูนที่ใช้ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากเก่า                    
ก็สมควรรอจนครบเวลาสัญญาจึงจะสามารถปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยได้ เพ่ือความยุติธรรมกับสมาชิกทุกราย 
 
คุณสเฐียรพงศ์ ควรค านึงถึงผลประกอบการก าไรขาดทุนของสหกรณ์ด้วยว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร  
 
ประธาน  ต้องมอง 2 ประเด็นนี้แยกจากกัน ระหว่างการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากครั้งนี้และ                  
ผลประกอบการ เนื่องจากมีความเกี่ยวพันกันจริง แต่เหตุผลต่างกัน โดยปกติอัตราดอกเบี้ยเดิมของสหกรณ์นั้น
อยู่ที่ร้อยละ 3.75 ต่อปีอยู่แล้ว แต่นายทะเบียนมีประกาศให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากเป็นร้อยละ 3.50 
ต่อปี สหกรณ์จึงต้องปฏิบัติตาม และเมื่อมีประกาศปรับเพ่ิมอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากใหม่อีกครั้งเป็นร้อยละ 
3.75 ต่อปีเท่าเดิม สหกรณ์ก็ควรปรับอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากที่ทางสหกรณ์ต้องการให้
สมาชิกแตเ่ดิมอยู่แล้ว 
  ซ่ึงเกิดผลกระทบต่อสหกรณ์แน่นอน เนื่องจากการปรับเพ่ิมอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากขึ้นเป็น
ร้อยละ 0.25 ต่อปี ส่งผลให้รายจ่ายของสหกรณ์เพ่ิมขึ้นประมาณ 10 ล้านบาท แต่น่าจะกระทบกับผล
ประกอบการปกติไม่มากนัก ซ่ึงเป็นผลกระทบที่สหกรณจ์ะต้องยอมรับถ้ามีการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นไป 
 
คุณชาตชิาย อยากให้ยึดในหลักการเดียวกันกับครั้งก่อน เนื่องจากเมื่อนายทะเบียนปรับลดอัตราดอกเบี้ย
เงินรับฝากสหกรณ์ก็ประกาศปรับลดโดยทันที ดังนั้นเมื่อนายทะเบียนมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก 
สหกรณก์็สมควรปรับเพิ่มในทันทีเช่นเดียวกัน  
 
มติที่ประชุม อนุมัตปิรับอัตราดอกเบี้ยเงนิรับฝาก ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ดังนี้ 

1. ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ าเพ่ิมพูนจากเดิมอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี      
เป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 ต่อปี ส าหรับสมาชิกที่เปิดบัญชีนับถัดจากวันที่ประกาศ ส่วนสมาชิกที่เปิดไว้
ก่อนแล้ว ยังคงได้รับอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่เปิดบัญชีครั้งแรก 

2. ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณจากเดิมอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 
ต่อปี เป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 ต่อปี  
  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
เรื่องที่ 6.1 หารือเรื่องการโอนหุ้นบางส่วน 
ประธาน  เนื่องจากนายทะเบียนไม่อนุญาตให้สหกรณ์มีการถอนคืนหุ้นบางส่วน ทางสหกรณ์จึงได้มีการ
แก้ไขปัญหาไปบางส่วน โดยการเปิดเงินกู้ประเภทเงินกู้ส าหรับสมาชิกที่พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานกู้ 50% 
ของหุ้นผ่อนช าระรายปี  
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จึงได้มีการเสนอแนวทางเพ่ิมเติม ทดแทนการถอนคืนหุ้นบางส่วน โดยอยู่ในรูปแบบของการ 
โอนหุ้นบางส่วน ซ่ึงจะด าเนินการและเงื่อนไขเป็นไปในลักษณะเดียวกับการถอนคืนหุ้นบางส่วน ซึ่งเป็นไปตาม
ระเบียบที่สหกรณ์และนายทะเบียนก าหนด แต่จะปรับเปลี่ยนเป็นค าว่า “การโอนหุ้นบางส่วน”  

ขณะนี้ได้มีการสอบถามกับส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 2 เรียบร้อยแล้ว 
โดยมีความเห็นว่าการโอนหุ้นบางส่วนเป็นแนวคิดที่น่าจะสามารถด าเนินการได้ และได้มีจัดท าร่างข้อบังคับฯ    
ที่ต้องแก้ไขแล้ว เพียงแต่ว่าการพูดคุยล่าสุดใช้ค าว่า การขายหุ้นบางส่วน แต่เห็นว่ามีความไม่เหมาะสมเพราะ
อาจจะผิดต่อข้อกฎหมาย จึงเสนอให้เปลี่ยนเป็นค าว่า การโอนหุ้นบางส่วน  

 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการ 
คุณรณภา เห็นด้วย เนื่องจากเป็นการเพ่ิมทางเลือกให้สมาชิกมากข้ึน ซ่ึงมีสมาชิกสอบถามเรื่องแนวทาง
เพ่ิมเติมมาหลายราย  
 
คุณสเฐียรพงศ์ ถ้าผู้รับโอนมากกว่าผู้โอนจะมีการจัดการอย่างไร  
 
ประธาน  ในหลักการคือ ต้องด าเนินการให้หุ้นของสหกรณ์นั้นคงที่ จึงต้องมีการท าในลักษณะเดียวกับ
การถอนหุ้นคืนหุ้นบางส่วน โดยจะมีการเปิดให้สมาชิกแจ้งความจ านงว่ามีสมาชิกรายใดบ้างที่ต้องการโอนหุ้น 
และต้องการขอรับโอนหุ้น แต่จะต้องควบคุมจ านวนผู้โอนและผู้ขอรับโอนให้เท่ากนั ในกรณีที่ผู้ขอรับโอนมีน้อย 
ผู้โอนก็จะน้อยลดลงไปตามสัดส่วน และจะต้องเป็นไปตามราคาของหุ้นสหกรณ์ สหกรณ์เป็นเพียงตัวกลาง          
ในการโอนหุ้นเท่านั้น และฝ่ายจัดการต้องเป็นผู้จัดการดูแลให้จ านวนผู้รับโอนและผู้โอนเท่ากันในส่วนนี้ 
 
คุณวัลลภ เห็นด้วย และฝ่ายจัดการควรน าเสนอวิธีปฏิบัติให้คณะกรรมการไดท้ราบ  
 
คุณชาติชาย นอกจากข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติ จะต้องดูเรื่องค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เนื่องจากไม่ได้
สร้างก าไรหรือรายได้ให้แก่สหกรณ์ แต่สหกรณจ์ะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน ควรพิจารณาดูในมุมมองนี้ด้วย 
 
ประธาน  มอบหมายให้ฝ่ายจัดการไปดูเรื่องค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม ว่าจะเกิดปัญหาในการด าเนินงานหรือไม ่
 
มติที่ประชุม เห็นด้วยในการเปิดให้สมาชิกสามารถโอนหุ้นบางส่วน และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการพิจารณา
เรื่องเจ้าหน้าที่ท่ีจะปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึน้ในการด าเนินงานเพ่ิมเติม 
 
เรื่อง 6.2     หารือเรื่องประธานกรรมการ เป็นผู้แทน สอ.กฟภ. เข้าร่วมประชุม และได้รับเลือกตั้ง     

ให้เป็นกรรมการด าเนินการของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย จ ากัด 
ฝ่ายจัดการ ตามที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย จ ากัด ได้เชิญ สอ.กฟภ. เข้าร่วมประชุมและ
ส่งผู้แทนสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปีครั้งแรก พ.ศ. 2566 ในวันที่ 7 กันยายน 2566 นั้น  
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  ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 27 ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 
2566 มีมติให้นายเสรี ปรัชญกุล ประธานกรรมการ เป็นผู้แทน สอ.กฟภ. เข้าร่วมประชุมใหญ่ดังกล่าว และใช้
สิทธิในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ รวมทั้งเป็นผู้แทนลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ด าเนินการของชุมนุมฯ  
  ทั้งนี้ในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีครั้งแรก พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566             
นายเสรี ปรัชญกุล ประธานกรรมการ สอ.กฟภ. ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการของชุมนุมฯ และ        
ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการของชุมนุมฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการ
ด าเนินการของชุมนุมฯ และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ  
  ฝ่ายจัดการ จึงขอหารือที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ กรณี  นายเสรี  ปรัชญกุล 
ประธานกรรมการ ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการของชุมนุมฯ หากมีการเดินทางเข้าร่วมประชุมของ
ชุมนุมฯ ซึ่งมีประชุมทุกเดือน ๆ ละ 2-3 ครั้ง  ประเด็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง 
สอ.กฟภ. ต้องรับผิดชอบหรือไม่ ซึ่งตามระเบียบฯ ของ สอ.กฟภ. ก าหนดไว้ไมช่ัดเจน 
 
มติที่ประชุม   มอบหมายให้ฝ่ายจัดการหาข้อมูลเพ่ิมเติมจากสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืน ๆ ที่ได้รับเลือกตั้งเป็น
กรรมการด าเนินการของชุมนุมฯ ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมมีการเบิกค่าใช้จ่ายอย่างไร โดยให้น าเสนอ
คณะอนุกรรมการอ านวยการอีกครั้งหนึ่ง  
 
ปิดประชุมเวลา  11.30 น. 
 
 

       ประธานในที่ประชุม 
         (นายเสรี   ปรัชญกุล) 
                          ประธานกรรมการ 
 
 
                    ผู้จดรายงานการประชุม 
                        (นายรณภา ทองโปร่ง) 
                 กรรมการด าเนินการและเลขานุการ 
 


